



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู**  
**เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง**

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ถึง ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ (ในวันและเวลาราชการ) และได้ปิดรับสมัครในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

**ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์**

หมายเลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่สมัคร	หมายเหตุ
๐๐๑	นายศรารุณี พูนน้อย	พนักงานขับรถยนต์	

**กำหนด วันเวลา และสถานที่สอบ**

**พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์**

วัน เวลาสอบ	วิชาที่สอบ	วิธีการประเมิน
วันอังคาร ที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ภาคประเมินทักษะ (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการขับรถยนต์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าว	ทดสอบตัวอย่างงาน ภาคปฏิบัติ
วันอังคาร ที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) โดยประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่น เป็นต้น	โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
	<b>รวม</b>	

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

### หลักเกณฑ์การตัดสิน

๑. การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลำดับที่จากคะแนนรวมสูงสุดมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากับให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ได้ในลำดับสูงกว่า

### ๒. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๒.๑ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

๒.๒ นำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิไปแสดงตนในวันที่เข้ารับการคัดเลือก

๒.๓ ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ

๒.๔ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการเข้าสอบในแต่ละภาค ต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา ๒๐ นาที และเมื่อคณะกรรมการควบคุมห้องสอบได้ทำการสอบผ่านไปแล้ว ๑๕ นาที จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิในการสอบครั้งนี้

๓. ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขการสมัครสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยโท

(อนุรักษ์ พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู